

HỌC TẬP, QUẢN TRIỆT...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các chỉ thị, nghị quyết, kết luận được quán triệt, triển khai tại hội nghị này đều là những vấn đề quan trọng, nếu được tập trung lãnh đạo thực hiện tốt sẽ góp phần bảo đảm ổn định xã hội trong phạm vi cả nước và ở mỗi địa phương. Đối với Thái Bình, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương bằng hàng loạt văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng Đảng, góp phần đạt được các thành tựu đáng khích lệ, trong đó hoàn thành nhiều mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra.

thôn mới kiểu mẫu, nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu theo hướng trật tự, nếp, văn minh, góp phần từng bước khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất nông thôn và là cơ sở để khai thác nguồn lực đáng kể từ đất, thay đổi bộ mặt nông thôn, từ đó tạo mẫu hình cho sự phát triển trong tương lai. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị mỗi đại biểu cần nghiêm túc học tập, quán triệt các nội dung văn bản chỉ đạo của Trung ương, Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ngay sau hội nghị này, các địa phương, đơn vị khẩn trương xây dựng các đề án, kế hoạch cụ thể, bảo đảm vừa quán triệt được tinh thần chỉ đạo của tỉnh, vừa phát huy được sự sáng tạo, linh hoạt ở cơ quan, đơn vị mình nhằm đưa chủ trương của tỉnh sớm đi vào thực tiễn.

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và phát triển các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu có quy mô vừa quản trị được tinh thần chỉ đạo của tỉnh, hài hòa với phong cảnh nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ trên cơ sở khai thác và phát huy có hiệu quả các quy định nằm liền kề với khu dân cư hiện có, thuận tiện về giao thông nhưng không bám mặt đường, kết nối thuận lợi với các thiết chế thôn, làng; đồng thời xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu theo hướng văn minh, tiến bộ có vị trí, quy mô, hình thức phù hợp, thuận lợi về giao thông kết nối với các thôn, làng và giao thông nội địa, bảo đảm khoảng cách so với các nguồn nước sinh hoạt, khu dân cư theo quy định, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường và sử dụng đất tiết kiệm hiệu quả.



Các đại biểu dự hội nghị.

Ảnh: NGỌC LINH

Mục tiêu đặt ra trong năm 2019, tỉnh hoàn thành thiết kế mẫu và ban hành các quy định khung về mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu để triển khai thực hiện thí điểm ở một số địa phương; phấn đấu mỗi huyện, thành phố triển khai thực hiện ít nhất từ 1 - 2 dự án đầu tư xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và quy hoạch xây dựng ít nhất 1 khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Năm 2020, mỗi huyện, thành phố thực hiện được ít nhất 2 - 3 dự án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và có 30% trở lên số xã thực hiện quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu. Phấn đấu đến năm 2025, mỗi huyện, thành phố trong tỉnh thu hút được 8 - 10 dự án khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và có 80% trở lên xã thực hiện quy hoạch, xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

có kế hoạch tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết. Cùng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy quán triệt, truyền đạt các nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/1/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại trong tình hình mới; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường

trực Tỉnh ủy đề nghị sau hội nghị này, các đại biểu tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nữa nội dung các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được quán triệt, vận dụng, thể chế hóa các nội dung của chỉ thị, nghị quyết, kết luận. Trên cơ sở đó, căn cứ vào kế hoạch chung, điều kiện thực tế, mỗi ngành, địa phương, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương mình. Đây mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận tới đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong nhận thức, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Sau khi học tập, quán triệt, các đại biểu đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo quy định khung về mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và dự thảo quy định khung về khu nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

BAN CHỈ ĐẠO...

(Tiếp theo trang 1)

quyết định, nội dung nhân dân giám sát như: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; nhiệm vụ quyền hạn cán bộ, công chức; chủ trương kế hoạch vay vốn cho nhân dân phát triển kinh tế; chủ trương và mức đóng góp xây dựng hạ tầng các công trình

phúc lợi công cộng; hương ước, quy ước... Qua đó, tạo động lực thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt, trong chương trình xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong xã đã tự đóng góp hơn 60.000m<sup>2</sup> đất làm

đường giao thông và thủy lợi nội đồng. Tháo dỡ trên 12.200m<sup>2</sup> tường bao, công trình phụ, cổng đầu để mở rộng đường giao thông... Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, đồng thời bày tỏ nguyện vọng, đóng góp ý kiến để việc thực hiện QCDC ở cơ sở ngày càng đạt hiệu quả cao.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực và kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở của xã Tiến Đức. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, xã Tiến Đức cần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Việc thực hiện QCDC phải gắn liền với nhiệm vụ chính trị ở

địa phương và nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện QCDC. Tạo điều kiện để dân biết, dân bàn, dân làm chủ trong các hoạt động của địa phương. Qua đó tạo sự tin tưởng đối với nhân dân, đồng thời khuyến khích, vận động nhân dân đồng thuận, đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chuẩn bị kỹ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

(chinhphu.vn) Xử lý gian lận thi cử, chuẩn bị chương trình giáo dục phổ thông mới, giảm áp lực đi đôi với nâng cao đạo đức cho giáo viên, việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019... là những vấn đề làm nóng cuộc họp báo quý I của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa họp báo về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019. Theo Chánh Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Viết Lộc, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong thời gian tới là tập trung triển khai công tác về chương trình giáo dục phổ thông mới. Với nhiệm vụ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức biên soạn 1 bộ sách giáo khoa mới, hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường; hướng dẫn biên soạn và thực hiện tài liệu giáo dục của địa phương, hướng dẫn lựa chọn sách triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời triển khai kế hoạch bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục triển khai chương trình mới. Rà soát cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới. Hướng dẫn các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới. Cùng với các nhiệm vụ về chương trình giáo dục phổ thông mới, trong quý II/2019,

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ tập trung tiếp tục chỉnh lý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ bảy (tháng 5/2019); trình Chính phủ ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Đồng thời, chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2019. Tham mưu Tiểu ban kinh tế - xã hội xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện các nhiệm vụ phục vụ xây dựng chiến lược 10 năm giai đoạn 2021 - 2030 và Kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trả lời các câu hỏi của báo chí về xử lý gian lận thi cử, chuẩn bị sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, giảm áp lực đi đôi với nâng cao đạo đức cho giáo viên, việc chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019... Về xử lý gian lận thi cử, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mai Văn Trinh cho biết, trong suốt thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an đã nỗ lực, kiên quyết xử lý nghiêm mọi sai phạm, không dung túng bất kỳ ai. Hai bộ đã đầu tư thiết bị, con người để chỉ rõ mọi sai

phạm, kết luận chấm thẩm định là kết quả cuối cùng. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an chủ trì, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp mở rộng điều tra xác minh để xử lý các tiêu cực và gian lận có tổ chức tại hội đồng thi một số địa phương. Kết quả điều tra cho thấy, đã phát hiện 44 thí sinh tại cụm thi Sơn La với 95 bài thi trắc nghiệm và 2 bài thi Ngũ Văn có điểm chấm thẩm định thấp hơn so với điểm thi đã công bố trước đây. Tại cụm thi Hòa Bình phát hiện 64 thí sinh, trong đó có 63 người năm 2018 và 1 người năm 2017 có sự thay đổi, điểm chấm thẩm định giảm so với điểm công bố. Căn cứ kết quả thông báo của Bộ Công an, Bộ đã thông tin tới các sở giáo dục và đào tạo Hòa Bình, Sơn La yêu cầu cập nhật kết quả thi sau khi chấm thẩm định, xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017, 2018 cho các thí sinh liên quan; thông báo kết quả cho các thí sinh và các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trung cấp có nhóm ngành đào tạo giáo viên có liên quan. Ông Mai Văn Trinh cũng khẳng định từ sự cố thi năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện quy chế thi THPT quốc gia 2019, bảo đảm



Ảnh minh họa

có muốn gian lận cũng không thể. Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 sẽ được tổ chức như các năm 2017, 2018, tuy nhiên có một số điều chỉnh kỹ thuật trong quy trình tổ chức thi nhằm khắc phục triệt để các hạn chế, bất cập đảm bảo tổ chức thi khách quan, an toàn, nghiêm túc như: điều động các trường đại học, cao đẳng đến các tỉnh để phối hợp tổ chức thi theo nguyên tắc trường đại học, cao đẳng địa phương không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương tinh trí các sở giáo dục và đào tạo sắp xếp phòng thi, nhất là đối với các thí sinh tự do; thông nhất quy trình, quy cách niêm phong, lưu trữ, bảo quản bài thi tại Điểm thi và Hội đồng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết trực tiếp chỉ đạo tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm, giao nhiệm vụ cho các trường đại học chủ trì, đặt camera giám sát phòng chấm thi 24/24 giờ, sửa đổi, nâng cấp, hoàn thiện phần mềm chấm thi trắc nghiệm theo hướng tăng cường tính bảo mật, có chức năng giám sát, kiểm soát chặt chẽ

người dùng, bảo đảm phòng, chống, đồng thời có thể phát hiện, truy xuất các tác động trái phép vào bài thi. Tăng cường chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng thực hiện nghiêm túc công tác lựa chọn, phân công cán bộ thực hiện các khâu của kỳ thi theo đúng quy định của quy chế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phối hợp với các cơ quan, nhất là cơ quan công an để tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi cũng như kỹ năng phòng, chống, phát hiện các gian lận, nhất là gian lận sử dụng công nghệ cao để bảo đảm tổ chức kỳ thi nghiêm túc, khách quan, công bằng. Ông Mai Văn Trinh cho biết, đến nay hệ thống phần mềm quản lý thi và phần mềm chấm thi trắc nghiệm đã được hoàn thiện, đã được tập huấn cho các sở giáo dục và đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và đã sẵn sàng hoạt động. Công tác đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019 sẽ được bắt đầu từ ngày 1/4/2019.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Thái Bình phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục tổ chức lấy ý kiến đóng góp của người dân để bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện quy hoạch chi tiết khu nhà ở thương mại, dịch vụ tổng hợp phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Đối với dự án Bệnh viện Đa khoa quốc tế tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao chủ đầu tư của dự án là Tập đoàn FLC thời gian qua đã tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện các hạng mục dự án.

Về tình hình triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp huyện Quỳnh Phụ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng ý về quy hoạch. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong thời gian tới, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cử cán bộ trực tiếp liên hệ với các bộ, ngành liên quan.

Về tiến độ thực hiện các dự án của Tập đoàn TH, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Thái Bình sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Tập đoàn TH đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian sớm nhất chủ trì cuộc họp giữa các sở, ngành với Tập đoàn TH.

Đối với các dự án do Tập đoàn Sun Group đề xuất và tình hình thực hiện dự án khu đô thị Kiến Giang, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành kiểm tra, rà soát phạm vi các khu đất do Tập đoàn Sun Group đề xuất, bảo đảm phù hợp để tham mưu UBND tỉnh xem xét.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nếu có khó khăn vướng mắc thì khẩn trương báo cáo để lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo hướng giải quyết.

THÁI BÌNH TĂNG 2 BẬC...

(Tiếp theo trang 1)

của chính quyền tỉnh; cạnh tranh bình đẳng; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. PCI được xem là "tập hợp tiếng nói" của cộng đồng doanh nghiệp về chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh tại 63 tỉnh, thành phố. PCI đang dần trở thành kênh thông tin giúp các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham khảo về địa điểm đầu tư.

Cùng tại buổi công bố PCI, VCCI thông tin về chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng tại Việt Nam dưới góc nhìn đa dạng của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Đặc biệt, VCCI cũng phân tích về ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam trước những biến động lớn của thương mại quốc tế; phân tích về thực trạng và lý giải nguyên nhân khu vực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chưa tham gia được sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khẳng định: Chất lượng điều hành và môi trường kinh doanh của các địa phương có xu hướng cải thiện rõ rệt; trong đó, nổi bật là tỷ lệ doanh nghiệp phải chi phí không chính thức giảm, môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp tư nhân bình đẳng hơn, cải cách hành chính tiếp tục có bước tiến với thời gian thực hiện thủ tục hành chính được rút ngắn gần 70% thời gian so với quy định. Chất lượng điều hành và sự thuận lợi của môi trường kinh doanh cấp tỉnh quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp dân doanh trong nước thời gian tới.

TRẠM CẢNH SÁT GIAO THÔNG CẦU NGHÌN

Bắt đối tượng vận chuyển trên 10kg ma túy

Hồi 14 giờ 30 phút ngày 24/3/2019, trên quốc lộ 10 thuộc khu vực tổ 1, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, Trạm Cảnh sát giao thông cầu Nghìn (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) phối hợp với Công an thị trấn An Bài (Quỳnh Phụ) bắt quả tang Lê Thành Minh Thiện, sinh năm 1992, trú quán ấp 9, xã Tân Lập, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét trên người đối tượng và phương tiện giao thông, lực lượng công an thu giữ 1 vali có chứa 27.669 viên ma túy tổng hợp và 2.998,1176 gam ketamin (tổng trọng lượng 10,86kg ma túy tổng hợp), 2 điện thoại di động và 4,7 triệu đồng.



Trạm Cảnh sát giao thông cầu Nghìn đã bàn giao đối tượng và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tiếp tục điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Phạm Ngọc Đoàn trồng 3,5m<sup>2</sup> cây thuốc phiện

Hồi 12 giờ 15 phút ngày 27/3/2019, tổ công tác Công an huyện Kiến Xương phát hiện tại khu vườn phía sau nhà của Phạm Ngọc Đoàn, sinh năm 1974, trú tại thôn Đồng Khánh, xã Thượng Hiến, huyện Kiến Xương trồng cây thuốc phiện với diện tích 3,5m<sup>2</sup>. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản đồng thời thu giữ 364 cây thuốc phiện đang ra trái với trọng lượng 2,6kg.

Bước đầu đối tượng Phạm Ngọc Đoàn khai nhận đã mua hạt giống cây thuốc phiện tại tỉnh Thái Nguyên đem về vườn nhà trồng từ tháng 11/2018. Hiện Công an huyện Kiến Xương đang mở rộng điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN TÙNG

THÔNG BÁO TIN TRÚNG THƯƠNG XỔ SỐ MIỀN BẮC

Bộ 15 về giải Đặc biệt xổ số miền Bắc Trĩ giá 3 tỷ 240 triệu đồng Số trúng thưởng: 25019 Mở thưởng ngày 25 tháng 3 năm 2019

Đã ra thưởng tại Thái Bình. Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình thông báo tới toàn thể quý khách hàng và chúc mừng quý khách hàng đã may mắn trúng thưởng. Kính mời khách hàng đến phòng xổ số các huyện hoặc Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình tại: Số 03, phố Quang Trung, thành phố Thái Bình để đăng ký lĩnh thưởng. Công ty trả thưởng nhanh gọn, đầy đủ. Mọi thông tin cần nhân được bảo đảm bí mật khi khách hàng có yêu cầu.

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH